

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 7/2023

Cuốn sách: Bảy bước tới mùa hè

Kính thưa các thầy cô giáo!

Thưa toàn thể các em HS!

Kí ức là ngôi nhà quý báu, nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng không phải những gì xảy ra cũng thành kỉ niệm. Những kỉ niệm về mùa hè lại bùng sáng lên trong mỗi người khi đọc những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Đến với cuốn sách “*Bảy bước tới mùa hè*” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, độc giả chúng ta được quay trở về những kí ức thơ ấu qua từng trang viết độc đáo và đầy hấp dẫn. Được tác giả Nguyễn Nhật Ánh - nhà văn chuyên viết sách cho trẻ em ra mắt vào đầu năm 2015, truyện dài “*Bảy bước tới mùa hè*” với 29 chương.



“*Bảy bước tới mùa hè*” có thể coi là kí ức của miền đất mà Nguyễn Nhật Ánh đã dày công xây dựng để dành tặng cho những ai đã và đang đi quá xa tuổi thơ của mình nhưng lại ao ước được một lần quay trở lại để giúp chính mình của ngày xưa. Câu chuyện xoay quanh những nhân vật ở độ tuổi mới lớn, độ tuổi mà những cơn mưa rào mới lạ ngày ngày vẫn rơi xuống để nuôi dưỡng những tâm hồn còn trẻ dại nhưng lại rất nhạy cảm với những cảm xúc mới của Khoa, Mừng, Trang và Đào. Mở đầu tác phẩm Khoa - một chàng trai si tình xuất hiện thật đặc biệt, chàng phù thủy trẻ với phong thsis lãng tử, hào hoa cùng với kẹp chân vào cán chổi, hai đầu gối cụng vào nhau để giữ thăng bằng và ngân nga những giai điệu rục rờ trữ tình.

Trên chiếc chổi bay này tôi nhớ em Giữa cơn gió lạnh tê người này tôi nhớ em... Chàng phù thủy của chúng ta có kì nghỉ hè phải lòng Trang - cô bạn hàng xóm, vì nàng mà chàng trai của chúng ta đã làm những việc chẳng ai dám ngờ: lừa ông lấy tiền học lớp mà Khoa đã học chỉ để được gần bên Trang, muồn vào rừng làm cướp để nói chuyện với cô bạn vì bình thường Khoa không thể mở miệng. Những tình cảm trẻ con, những thôn thức của mối tình đầu rơi xuống trái tim bé nhỏ của Khoa. Tác giả đã miêu tả rất thành công tâm trạng bối rối khi lần đầu tiên yêu một người của nhân vật. Biết ngại ngùng, biết lo âu, biết sợ hãi vì “mất hình tượng” trước người mình thương. Chàng trai năm nào còn ra suối tắm, bắt cá bắn chim nay đã biết ngồi vắn vợ nghĩ về một người, biết đau buồn khi phải rời xa Trang, biết liều mình bảo vệ người mình thương. Bởi hè năm nay Khoa đã lớn....

Tiếp tới là Mừng - bạn thân của Khoa được tác giả thể hiện qua những những tính cách phóng khoáng ham chơi nhưng lại rất tốt bụng. Mỗi khi Mừng tức giận Khoa thì Khoa lại đi thích con gái, cho rằng Khoa là kẻ phản bội. Ấy vậy mà cuối cùng Mừng vững dĩnh lĩnh tình của Đào. Anh chàng mê đắm truyện hiệp sĩ giang hồ cùng Khoa và Bông vào rừng giả làm cướp ,đánh bạn chặn thầy. Tất nhiên đây cũng chỉ là trò chơi trẻ con, xuất phát từ lòng nghĩa hiệp muốn cứu bạn. Có thể nói Nguyễn Nhật Ánh là bậc thầy trong miêu tả nhưng nhân vật mới lớn. Khung cảnh làng quê yên bình, những đứa trẻ cứ nô đùa tận hưởng những ngày hè tràn ngập nắng và gió, một mùa hè của sự đổi thay trong những nhân vật. Còn đó là những buổi chiều đôi bạn thân Khoa và Mừng bàn bạc những kế hoạch tác chiến gây chú ý của Trang và Đào, là cánh rừng bao bọc cho những tướng cướp nhỏ giả làm cướp,là những trận roi của gì Liên khi Khoa nghịch ngợm, là con đường dát vàng đồng lúa chín được chiếu rọi với ánh nắng tuổi thơ mà Mừng dắt ông của Đào đi dạo.

Khép lại cuốn sách, chúng ta thấy nuối tiếc vì đã bỏ quên đi những kỉ niệm tươi đẹp cùng với bạn bè. Tất cả những hình ảnh thân thương này sẽ khắc ghi vào mỗi người dù họ có là người lười đi cho nữa.Cuốn sách "*Bảy bước tới mùa hè*" kể về những ngày tháng của những đứa trẻ mới lớn. Nếu các bạn muốn một lần quay trở về những khoảng thời gian tươi đẹp nơi miền ký ức thơ ấu, hãy cùng mình đến với thư viện của trường THCS Phúc Lợi để đọc cuốn sách "*Bảy bước tới mùa hè*" nhé!!!